

แบบทดสอบเป็นโสดดีกว่ามั๊ย?

นำเสนอเมื่อ : 4 มี.ค. 2552



หลังจากที่ผิดหวังจากการเดท หรือผ่านช่วงเลวร้ายของการออกหัด มันเป็นเรื่องง่ายที่จะหยุดทบทวน และประกาศยกเลิกการเดทที่ไม่เข้าท่า

อย่างไรก็ตาม การปฏิเสธการออกเดทที่ดียังไม่ใช่การตัดสินใจที่ถูกตอเสมอไป

"ตอนนี้คุณอาจจะแค่หยุดพักรักษาแผลใจ หรือคุณอาจจะกำลังตัดสินใจเป็นโสดตลอดไป?"

หยิบกระดาษปากกาเตรียมหาคำตอบด้วยการลองทำแบบสอบถามเหล่านี้ดูดีกว่าว่าคุณจะจัดอยู่ในประเภทไหน

1. คุณจะอธิบายการเดท 3 ครั้งสุดท้ายของคุณว่าอย่างไร
ก. นากลัว (1 คะแนน)
ข. นวนิยาย (2 คะแนน)
ค. โชคดี (3 คะแนน)
ง. ดีเลยละ (4 คะแนน)
จ. สุดยอด (-1 คะแนน)
2. ความสัมพันธ์ที่จริงจังครั้งสุดท้ายจบลงแบบ
ก. เจ็บปวด รวบรวมที่สุด (1 คะแนน)
ข. คิดไปเองฝ่ายเดียว (2 คะแนน)
ค. ปกติมาก ไม่มีอะไรเกิดขึ้น (3 คะแนน)
ง. จากกันด้วยดี (4 คะแนน)
จ. เรื่องนี้มันเกิดขึ้นเมื่อนานมาแล้ว (-1 คะแนน)
3. หนังสือไหนอธิบายประสบการณ์รักของคุณได้ดีที่สุด
ก. Leaving Las Vegas (1 คะแนน)
ข. Something about Mary (2 คะแนน)
ค. High Fidelity (3 คะแนน)
ง. Maid in Manhattan (4 คะแนน)
จ. Fatal Attraction (-1 คะแนน)
4. คู่ครองในอุดมคติของคุณ...
ก. คนที่มาจากดาวดวงอื่น (1 คะแนน)
ข. แฟนเพื่อนสนิท (2 คะแนน)
ค. นางจะอยู่ที่ไหนสักแห่ง แถวๆ นี้แหละ (3 คะแนน)
ง. เตี้ยจุกๆ เขาก็จะโผล่มาเองละนา (4 คะแนน)
จ. ไม่มี (-1 คะแนน)
5. คุณเคียดแค้นเกี่ยวกับความรัก
ก. เตี้ยนอู๋ที่เต็มไปด้วยตะปู (1คะแนน)
ข. ความชั่วร้ายที่ไม่มีทางหลีกเลี่ยง (2 คะแนน)
ค. ไม่เสี่ยง ก็ไม่มีวันจะได้นะ (3 คะแนน)
ง. เป็นสิ่งที่มีค่าควรแก่การไขว่คว้า (4 คะแนน)
จ. ต้องวางแผนช่วงชิงให้ได้นะ (-1 คะแนน)

รวมคะแนน

16-20 คะแนน คุณเป็นคนที่ศรัทธาในความรักอย่างเต็มเปี่ยม
คุณคิดว่าถ้าถึงเวลานั้นเมื่อไรละก็
กามเทพก็จะแผลงศรรักให้คุณได้สุขสมหวังทันที

11-15 คะแนน คุณเป็นพวกซิงส์ลีย์
แต่ก็ยังมีความหวังที่คุณจะพบกับรักแท้ อย่าท้อถอยนะ สู้ต่อไป

6-10 คะแนน คุณไม่แน่ใจว่าความรักจะมีตัวตนจริงหรือเปล่า
พยายามมองโลกในแง่ดีไว้ละคะ และเปิดใจให้กว้าง

0-5 คะแนน คุณมีความคิดในแง่ลบต่อ "ความรัก"
คุณคิดว่ามันจะทำให้เสียโอกาสของคุณ
ลองเปลี่ยนทัศนคติดูใหม่ และพยายามใหม่อีกครั้ง

น้อยกว่า 0 คะแนน คุณเป็นคนแข็งแกร่ง ตรงไปตรงมา
และคิดจะอยู่เป็นโสดซะด้วย
แต่ทำไมไม่คิดจะลองดูอีกสักครั้ง
ยังงั้นละก็วันนึงลองหาคนโสดที่อยู่ใกล้ๆ คุณดูบ้างสิคะ



ที่มา thareaderclub.com